



ที่ สคช 01.ว218/2562

1 พฤษภาคม 2562

สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 915
วันที่ 8 พ.ค. 2562
13.47 น

เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตามที่ สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 3 ด้าน : การหนุนเสริมความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย การใช้ประโยชน์จากคลังสมองของบุคลากรอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศและสังคม และการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบอุดมศึกษา ในช่วงปี 2559-2563 และได้มีนโยบายร่วมขับเคลื่อนกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในบทบาทของการเป็น “สะพานเชื่อม” ระหว่างภาควิชาการกับภาคส่วนต่างๆ ที่เป็น “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา” ผ่านกลไกในการพัฒนาเมือง-ชุมชนยั่งยืนและการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอื่นๆ ผ่านพันธกิจร่วม (Shared mission) ซึ่งจะช่วยบูรณาการเชื่อมพันธกิจของหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคอุดมศึกษา ภาคเอกชน และอื่นๆ ร่วมพัฒนาสู่สังคมใหม่แห่งความร่วมมือ มุ่งสู่ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนต่อไป นั้น

สถาบันคลังสมองของชาติจึงได้พิจารณาจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2562 เพื่อร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติ ในด้านการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจหมุนเวียน และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานในประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมทั้งเพื่อการพัฒนาเครือข่ายและสานพลังรวมเพื่อร่วมกันทำงานในการทำงานเชิงบูรณาการต่อไป

ในการนี้ สถาบันฯ ตระหนักถึงบทบาทที่มีนัยสำคัญของหน่วยงานท่านในการมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงความสำคัญในการสานพลังรวมเพื่อการพัฒนาเชิงระบบอย่างครบวงจร จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและ/หรือผู้แทนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยรายละเอียด (ร่าง) โครงการและกำหนดการ รวมถึง ขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมโครงการฯ ได้ระบุไว้ที่ www.knit.or.th ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อโปรดทราบ ลงชื่อนศพร sckm หงศ์คมร สำนัก
สถาบันฯ สำนักงาน กลุ่มงานที่ขึ้นตรงต่อรองอธิการบดี และ
สภคณาจารย์และพนักงาน เพื่อทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ภทวฉฉ
8 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
2562
10/10/62

(รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ)

โทรศัพท์ 02-126-7632 ถึง 34 ต่อ 123 (สมเกียรติ กิตติเมธาวินันท์)

No.16